
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2562  

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
7 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
8 นางสาวกนกวรรณ ค าภีระ นักวิชาการศึกษา กนกวรรณ ค าภีระ  
9 นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ประทีป แก้วมณี  

10 นางสาวอัญชิสา ชุ่มยิ้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อัญชิสา ชุ่มยิ้ม  
11 นายฉลอง โพธิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิสุวรรณ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
12 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
13 นายเสริมชัย ปานพรหม ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เสริมชัย ปานพรหม  
14 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 จรัญ นิ่มพงษ์  
15 นายสุเทพ ป่าพฤกษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 สุเทพ ป่าพฤกษา  
 
ผู้มาประชุม  จ านวน 16 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  - คน 
 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

ประธานสภ าองค์ การบริห ารส่ วนต าบลสายทอง  กล่ าว เปิ ดการประชุ ม                     
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ 1.1 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
ประธานสภา ฯ   

 
นายสหเดช ฯ  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 

      ประธานสภา ฯ ขอให้ นางสาวกนกวรรณ ค าภีระ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ชี้แจง 
 รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 
นางสาวกนกวรรณฯ   ดิฉัน นางสาวกนกวรรณ ค าภีระ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
นักวิชาการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
   กิจกรรมวันเด็กจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าองค์การ
   บริหารส่วนต าบลสายทอง เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.  
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 

/การจัดกิจกรรม... 
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นายสหเดช ฯ   การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ผม ขอความร่วมมือ 
ประธานสภา ฯ  สมาชิกฯ ทุกท่าน จัดอาหารน ามาเลี้ยงเด็กๆ และขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโดย             
   พร้อมเพรียงกัน 
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
นายประทีปฯ   ผม นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ขอเสนอว่า 
ก านันฯ   ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอป่าโมก จะน าไข่พะโล้มาเลี้ยงเด็กๆ  
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ
   รายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายสหเดช ฯ  3.1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
ประธานสภา ฯ 
 
นายสหเดช ฯ   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ขอให้ 
ประธานสภา ฯ  นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นางสาวพรเพ็ญฯ  ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงว่า 
หัวหน้าส านักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง             
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5)           
   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น 
 

/และคณะกรรมการ... 
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   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่
   วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด            
   ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
   ธันวาคมของทุกปี รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกคนแล้ว มีท่านใดสงสัย            
   จะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
 
นายสหเดช ฯ   กล่าวในที่ประชุมว่าตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดรายงานผลการติดตามประจ าปี
ประธานสภา ฯ  งบประมาณ 2562 มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
นายสหเดช ฯ  3.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทองประจ าปี 
ประธานสภา ฯ  2563 
 
นายสหเดช ฯ   การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
   ต่อที่ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกอบต.สายทอง               
   ผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมดังนี้ 
   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทองประจ าปี 2563 
   - ครุภัณฑ์การเกษตร 
   ประเภทค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง    
   จ านวน ๑ คัน คันละ 1,900,000 บาท  
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   หมวดครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
   ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
   - ระบบเครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ ามีก าลังไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า      
   ทีค่วามเร็วรอบไม่เกิน 2,500 รอบต่อนาที 

/มีล็อคเพลา... 
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   - มีล็อคเพลาท้าย 
   - ระบบพวงมาลัยเป็นแบบ power หรือไฮดรอลิค 
   - ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน 
   ระบบไฮดรอลิค 
   - ความดันระบบไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า 2,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
   - แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด  
      
   อุปกรณ์ต่อพ่วง 
   - ใบมีดตัดดันดินมีด้านหน้าแบบคานล่างสามารถเปลี่ยนใบมีดได้และเอียงซ้าย       
   เอียงขวาได ้ 
 
   เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง 
   - เป็นชนิดต่อพ่วง 3 จุด  
   - ใบมีดตัดหญ้าแบบตัว y หน้ากว้างการท างานไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร  
   สามารถตัดหญ้าได้ไกลในแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 420 เซนติเมตร สามารถตัดหญ้า
   ได้ลงในแนวดิ่งได้ไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร หัวตัดสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า
   190 องศา  
 
   บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
   ด้ านการพัฒ นาการบริห ารจัดการและการอนุ รักษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ                    
   และสิ่งแวดล้อมหน้า 102 ล าดับที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย            
   การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน                
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 89 ให้องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาการเงินสนับสนุนส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ าย                  
   ด้านบุคลากรค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความ
   จ าเป็นโดยค านึงถึงสถานการณ์คลัง 
   กองคลัง ได้รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได ้ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 
   ดังนี้ จ านวน 11,010,986.28 บาท 
   หัก 1. เงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นเงิน 3,994,000 บาท  
        2. ส ารองงบบุคลากรเป็นเงิน 2,304,780 บาท  
        3. ส ารองกรณีสาธารณภัย 2,800,000 บาท 

/คงเหลือ... 
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   คงเหลือ เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 1,912,206.28 บาท  
   เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาด               
   เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ประจ าปี 2563 เป็นค่าจัดซื้อ                   
   รถฟาร์มแทรกเตอร์จ านวน 1 คัน คันละ 1,900,000 บาท  
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า ตามท่ี นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบลสายทองได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้นมีท่านใดสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลสายทอง ประจ าปี 2563 
    เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ  3.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562
ประธานสภา ฯ   
 
นายสหเดช ฯ   การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562
ประธานสภา ฯ  เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกอบต.สายทอง               
   ผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
   สายทองได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง           
   ประจ าปี 2562 โครงการก่อสร้างอาคารนอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง          
   หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่          
   1 เมษายน 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทองหมู่ที่ 1 
   ขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 12 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร 
   งบประมาณ 480,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
 

/เป็นโครงการ... 
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                เป็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทองที่ 1 ขนาดกว้าง              
   5 เมตรยาว 10 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร งบประมาณ 
   480,000 บาท  
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ี นายสมศักดิ ์นิ่มพงษ ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น มีท่านใดสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี    
   ผม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย              
   เป็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทองที่ 1  
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ  3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ  
 
นายสหเดช ฯ   การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ  เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกอบต.สายทอง               
   ผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมดังนี้ 
   กองช่ าง ขออนุมัติ โอนงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  2563              
   หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรายจ่ายค่าติดตั้งตัวกรองน้ า   
   ก่อนเข้าเครื่องกรองน้ า เป็นเงิน 250,000 บาท  
   ขออนุมัติโอนมาตั้งรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประเภท 
   รายจ่ายจัดซื้อเครื่องกรองสี กลิ่น ตะกอน ขุ่น ส าหรับระบบกรองน้ าหมู่บ้าน 
   เป็นเงิน 250,000 บาท 
 
 

/ตามท่ี... 
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นายสหเดช ฯ   ตามท่ี นายสมศักดิ ์นิ่มพงษ ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น มีท่านใดสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี    
   ผม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   2563 
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ท่านใดจะ  
ประธานสภา ฯ  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ่
 
 
 
นางสาวพรเพ็ญฯ  ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงว่า 
หัวหน้าส านักปลัด 1. พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
   สมเด็ จพระนางเจ้ าพระบรมราชินี เนื่ องใน โอกาสมหามงคลพระราช พิ ธี                     
   บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2562 ณ องค์การ
   บริหารส่วนต าบล สายทอง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมารับและ           
   ให้สมาชิกฯ ส่งจ านวนครัวเรือนที่จะมารับลูกเพ่ือความสะดวกในการเตรียมสถาน 
   2. การรับปฏิทินขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทองระหว่างวันที่ 16 - 18  
   ธันวาคม 2562 ขอให้สมาชิกเป็นคนน าพนักงานไปแจก 
   3. องค์การบริหารส่ วนต าบลสายทองได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและ                
   ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐระดับดีของ ป.ป.ช.จังหวัด 
   อ่างทอง 
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

/ผมนายยม... 
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นายยมฯ   ผม นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ขอสอบถามว่า 
สมาชิก ม.1  ให้แต่ละหมู่ส ารวจและแจ้งให้ทราบครัวเรือนละ 1 รูป มารับแทนได้หรือไม่ 
 
นายสหเดช ฯ   ผม นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภาฯ ขอสอบถามว่า  
ประธานสภา ฯ  1. กระจกโค้งหมู่ 3 หน้าร้านนายพินิจแตกขอให้ซ่อมด้วยครับ  
   2. ถนนจากบ้านนายโก๊ะออกไปกลุ่มดวงเป็นหลุมเป็นบ่อขอให้ด าเนินการซ่อมแซม
   ด้วยครับ  
   3. ขอให้รดน้ าต้นไม้ทั้งต าบลสายทอง 
   4. เสียงตามสายบ้านในจิน นายโก๊ะ ไม่ได้ยิน ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ 
 
นายอภิชาตฯ   ผม นายอภิชาต เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน ขอชี้แจงว่า  
นักพัฒนาชุมชน  วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ให้กับนางพานี หมู่ที ่6  
   ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
นายประทีป   ผม นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ขอชี้แจงว่า  
ก านันต าบลสายทอง 1. การประชุมสภาตามระเบียบการประชุมสภา การที่สมาชิก พนักงาน จะพูดชี้แจง
   เรื่องต่างๆ ต้องลุกขึ้นยืน  
   2. การเข้าเวร 7 วันอันตราย เที่ยงคืนวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2  
   มกราคม 2563 การแต่งกายขอให้แต่งเครื่องแบบสีกากี  
   3. การประกวดหมู่บ้านยอดเยี่ยม ผมส่งหมู่ที ่4 เข้าประกวด ขอให้นายฉลอง 
   ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ด าเนินการและขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมด้วยครับ  
   4. การที่องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและ       
   ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐขอให้รักษาความดีไว้ 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีสมาชิกสภาฯและผู้น าทุกหมู่ สอบถามมานั้น เป็นเรื่องเก่ียวกับ
ประธานสภา ฯ  ผู้บริหารฯ จึงขอให้ผู้บริหารฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยครับ 
 
 
 

/เรียนท่าน... 
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นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  ผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
   1. เสียงตามสายที่ ไม่ได้ยินเกิดจากกระรอกกัดสายไฟขอให้มาเขียนค าร้อง              
   เพ่ือซ่อมแซมและผมขอเสนอการติดตั้งระบบใหม่โดยการเชื่อมต่อกับหอกระจาย
   ข่าวของแต่ละหมู่  
   2. ถนนหมู่ที ่4 ที่ช ารุด ขอให้ทุกหมู่ไปส ารวจมาแล้วจะตั้งงบประมาณจะท า 
   โครงการถ้าเป็นถนน คสล. ต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงยินยอมให้สร้างถนน 
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กล่าวในที่ประชุมว่า  
นายก อบต. ฯ  1. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุจะจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตกินข้าวปีใหม่ 
   เวลา 17.00 น. ณ หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ขอให้ทุกท่านเข้าร่วม
   กิจกรรมด้วยครับ  
   2. ขอให้ส ารวจรายชื่อผู้พิการที่ต้องการรถวิลแชร์ จ านวน 5 ท่าน ส่งรายชื่อที่ 
   นักพัฒนาชุมชน  
   3. สมาชิกไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562 
   จะนัดหมายเวลาออกเดินทางอีกครั้งครับ 
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
    
    (ลงชื่อ)    ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ)     ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 



- 11 – 
 

        (ลงชื่อ)        สหเดช แก้วมะณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)      มานะศิลป์ คงเจริญ    ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 
 

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)          ทวี กันภัย       ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


